

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อสัญชาติไทย ประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๑ จำแนกตามรายภาค กลุ่มอายุ ลำดับการตั้งครรภ์ และการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มที่ตรวจพบการติดเชื้อซิฟิลิส และศึกษาเปรียบเทียบอัตราความชุกของการติดเชื้อซิฟิลิสกับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อสัญชาติไทยที่มาฝากครรภ์ ในโรงพยาบาลของรัฐ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๒- ๒๕๕๑ และนำผลการศึกษาเสนอผู้เกี่ยวข้องในการนำไปใช้วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อสัญชาติไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากระบบ ฝ้าระวัง การติดเชื้อเอชไอวีเฉพาะพื้นที่ (sentinel surveillance) ของสำนักกระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Epi Info version ๓.๕.๑ สถิติที่ใช้คือความถี่ ร้อยละและการทดสอบไคว์สแควร์ ผลการศึกษา พบว่าความชุกการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อสัญชาติไทย ระหว่าง ปีพ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๑ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาพรวมระดับประเทศ และเมื่อวิเคราะห์ตามรายภาค อายุ และลำดับการตั้งครรภ์ ส่วนความชุกของการติดเชื้อซิฟิลิส พบว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๙ แต่กลับสูงขึ้นเล็กน้อยใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ซึ่งคล้ายคลึงกันเมื่อวิเคราะห์ตามรายภาค อายุ และลำดับการตั้งครรภ์ เมื่อเปรียบเทียบความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจพบการติดเชื้อซิฟิลิส กับกลุ่มที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อซิฟิลิส พบว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจพบการติดเชื้อซิฟิลิส ร้อยละ ๒๗.๔ พบการติดเชื้อเอชไอวี ส่วนกลุ่มที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อซิฟิลิส พบการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ ๒.๐ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรมีการจัดบริการสุขภาพรูปแบบเฉพาะแบบบูรณาการร่วมกันด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มหญิงฝากครรภ์ที่มีเชื้อสัญชาติไทย เพื่อลดโอกาสการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสสู่คู่นอนและทารก รวมถึงการจัดบริการสุขภาพอื่นในกลุ่มข้ามชาติ เช่น การให้บริการปรึกษา การตรวจ คัดกรองโรคอื่นๆ การส่งต่อรับการรักษา การเสริมสร้างความรู้และการป้องกันโรคติดต่ออื่นๆ ที่ครอบคลุมตามบริบทวิถีชีวิตและสภาพปัญหาของกลุ่มคนแต่ละสัญชาติ ตามหลักสิทธิมนุษยชน

คำสำคัญ: หญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อสัญชาติไทย การติดเชื้อเอชไอวี การติดเชื้อซิฟิลิส